



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๑๕

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งเอกสาร กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน ประจำวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ

(Handwritten signature)

(นางสาวรณช สวยคำข้าว)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร



กทม. ชี้แจงข่าวร้องเรียน

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ สำนักงานประชาสัมพันธ์
www.prbangkok.com โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘

ฉบับที่ ๘ ปีที่ ๓๐

ข่าวประจำวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔

กทม. ชี้แจง

- ❖ เเร่งตรวจสอบสิทธิผู้ค้าแผงลอยถนนไกรสีห์ - เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ถนนรามบุตรีและถนนตานี
- ❖ เเร่งรัดโครงการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณถนนเสรีไทย
- ❖ ประสาน กฟน. เเร่งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะซอยสุขุมวิท ๙๗/๑
- ❖ แก้ไขเหตุน้ำไหลเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลซอยเสรีไทย ๕๒
- ❖ เเตรียมแผนพัฒนาที่รกร้างข้างชุมชนร่วมพัฒนาารพจน์

❖ เเร่งตรวจสอบสิทธิผู้ค้าแผงลอยถนนไกรสีห์ - เดินหน้าพัฒนาพื้นที่ถนนรามบุตรีและถนนตานี

นายสุรเดช อำนวยสาร ผู้อำนวยการเขตพระนคร กทม. กล่าวกรณีในสื่อออนไลน์แสดงความชื่นชมการปรับปรุงถนนไกรสีห์ เขตพระนคร รวมทั้งเสนอแนะควรกวดขันจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและการจอดรถในบริเวณดังกล่าว และตั้งข้อสังเกตถึงต้นไม้ที่นำมาปลูกควรเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาว่า สำนักงานเขตพระนครได้วางแนวทางการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและการจอดรถในบริเวณถนนไกรสีห์และถนนข้าวสาร ภายหลังดำเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จ โดยประกาศให้ผู้ค้าถนนข้าวสารที่ได้สิทธิ์ทำการค้ามายื่นคำร้อง เพื่อทำบัตรผู้ค้าภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ที่สำนักงานเขตพระนคร ส่วนการจัดระเบียบผู้ค้าแผงลอยถนนไกรสีห์ ซึ่งเป็นจุดผ่อนผันเดิม ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิผู้ค้าที่มีใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะและจะกำหนดรูปแบบแผงค้าให้มีขนาดเท่ากันทุกราย โดยใช้เต็นท์รูปแบบเดียวกันทั้งหมดตามที่คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขตเห็นชอบ สำหรับการจอดรถบริเวณดังกล่าว มีอาคารบริการที่จอดยานยนต์ของกรุงเทพมหานครบริเวณตลาดยอด (บางลำพู) ให้บริการจอดรถได้ประมาณ ๕๕๐ คัน ค่าบริการชั่วโมงแรก ๒๐ บาท ชั่วโมงต่อไป ๓๐ บาท ส่วนกรณีการพิจารณาเลือกต้นสนฉัตรมาปลูกในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากมีลักษณะสวยงาม แตกกิ่งเป็นชั้น ใบมีสีเขียวสวยงาม ลำต้นและทรงพุ่มไม่ใหญ่ ใบร่วงน้อย ไม่เจริญเติบโตเร็วเกินไป เหมาะกับการปลูกในพื้นที่จำกัด รวมถึงสามารถปลูกได้ดีในกระถางเหมาะสำหรับประดับอาคาร หรือพื้นที่จำกัด ทั้งยังเป็นพืชที่ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี และสามารถทนต่อทุกสภาพดินอีกด้วย

ผู้อำนวยการเขตพระนคร กล่าวเพิ่มเติมถึงการพัฒนาพื้นที่บางลำพูต่อเนื่องในระยะที่ ๒ บริเวณถนนรามบุตรีและถนนตานีว่า ขณะนี้ถนนรามบุตรี อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและตรวจสอบแนวเขตที่สาธารณะ ส่วนถนนตานี อยู่ระหว่างการของบประมาณ ซึ่งเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเป็นการฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวและการค้าย่านถนนข้าวสาร และบางลำพูให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย รวมถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ได้อีกทางหนึ่ง

❖ เเร่งรัด ...

❖ **เร่งรัดโครงการก่อสร้างสะพานลอยบริเวณถนนเสรีไทย**

นายไพโรจน์ จันทร์อด ผู้อำนวยการเขตมีนบุรี กทม. กล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการก่อสร้างสะพานลอยคนข้ามบริเวณถนนเสรีไทย ซอยเสรีไทย ๖๘ ว่า สำนักงานเขตมีนบุรีได้เร่งรัดโครงการก่อสร้างสะพานลอยในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งกำชับผู้รับเหมาให้ก่อสร้างสะพานลอยตามมาตรฐาน และข้อสัญญาที่กรุงเทพมหานครกำหนด ตลอดจนเร่งรัดการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นทันตามเวลาที่กำหนด เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการสัญจรให้ประชาชน

❖ **ประสาน กฟน. เร่งซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะซอยสุขุมวิท ๙๗/๑**

นายเรืองเดช พงษ์จันทร์โอ ผู้อำนวยการเขตพระโขนง กทม. กล่าวกรณีประชาชนแจ้งไฟฟ้าสาธารณะบริเวณซอยสุขุมวิท ๙๗/๑ มีสภาพดับชำรุด ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขซ่อมแซมด้วย นั้น สำนักงานเขตพระโขนงได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างในบริเวณดังกล่าว และเร่งดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยประสานเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านครหลวง สาขาบางกะปิ ผ่านช่องทางไลน์ พร้อมทั้งทำหนังสือประสานการไฟฟ้านครหลวง สาขาบางกะปิ ขอความอนุเคราะห์จัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ และเร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน

❖ **แก้ไขเหตุน้ำไหลเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลซอยเสรีไทย ๕๒**

นายชูชาติ พุ่มน้อย ผู้อำนวยการเขตคันนายาว กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญของประชาชนกรณีมีน้ำจากอาคารให้เช่าพักอาศัยบริเวณซอยเสรีไทย ๕๒ ไหลเข้าพื้นที่ส่วนบุคคลว่า กรณีดังกล่าวได้สั่งการเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาประสานเจ้าของอาคารให้จัดทำรางระบายน้ำต่อเชื่อมกับระบบระบายน้ำเดิมของบ้านเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้กับผู้พักอาศัยในบริเวณใกล้เคียง

❖ **เตรียมแผนพัฒนาที่รกร้างข้างชุมชนร่วมพัฒนามารพจน์**

นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตสาทร กทม. กล่าวว่า จากการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่รกร้างข้างชุมชนร่วมพัฒนามารพจน์ พบบริเวณดังกล่าวมีสัตว์มีพิษ เช่น ตะเข็บ จำนวนมาก และเข้าไปในบ้ำเรือนของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง สำนักงานเขตสาทรจึงได้เตรียมแผนพัฒนาที่รกร้างข้างชุมชนฯ รวมถึงหารือร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและผู้แทนชุมชน เพื่อพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวด้วยการปลูกพืชผักสวนครัว ให้ชาวชุมชนได้ใช้ประโยชน์ และพัฒนาเป็นแหล่งการเรียนรู้ต่อไป

กลุ่มงานวิเคราะห์ข่าว ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์
สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร